

## เขตของ \_\_\_\_\_ กระบวนการกำหนดเขตใหม่

ทุก ๆ สิบปีรัฐบาลท้องถิ่นจะใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรใหม่เพื่อวาดเส้นเขตของตนใหม่เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าประชากรในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร [Assembly Bill ๘๔๙ \(๒๕๖๒\)](#) กำหนดให้เมืองและมณฑลมีส่วนร่วมกับชุมชนในกระบวนการกำหนดเขตใหม่โดยจัดให้มีการไต่สวนสาธารณะและ / หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึงชุมชนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ

### การกำหนดเขตใหม่คืออะไร

ทุกสปีจะต้องมีการวาดใหม่เพื่อให้แต่ละเขตมีจำนวนประชากรเท่า ๆ กัน กระบวนการนี้เรียกว่าการกำหนดเขตใหม่มีความสำคัญในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในคณะกรรมการแต่ละคนมีจำนวนองค์ประกอบเท่ากัน ใน [County] คณะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วาดภาพเขตการบังคับบัญชา การกำหนดเขตใหม่ทำได้โดยใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาซึ่งเผยแพร่ประมาณวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับมณฑลของ [county] ขั้นตอนการกำหนดเขตใหม่จะต้องเสร็จสิ้นภายใน [date]

### ทำไมการกำหนดเขตใหม่จึงมีความสำคัญกับฉัน

การกำหนดเขตใหม่จะกำหนดย่านและชุมชนที่รวมกลุ่มกันเป็นเขตเพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดเขตอิสระของเราซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสาธารณะจะให้ข้อมูลในการเลือกแผนที่เขตถัดไปสำหรับเขตการบังคับบัญชาของเรา คุณมีโอกาที่จะแบ่งปันว่าคุณคิดว่าควรวาดขอบเขตเขตอย่างไรเพื่อแสดงถึงชุมชนของคุณได้ดีที่สุด

คุณสามารถติดต่อเสมียนเขตที่ \_\_\_\_\_ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการ

### เขตการบังคับบัญชาที่มีอยู่มีลักษณะอย่างไร

คุณสามารถดูแผนที่ของเขตการปกครองปัจจุบันของเขตได้ที่: [link]

### จะใช้เกณฑ์อะไรในการวาดเส้นเขต

ในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติได้เส้นเขตจะถูกนำมาใช้โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้: (๑) เขตที่อยู่ติดกันทางภูมิศาสตร์ (เขตการบังคับบัญชาแต่ละเขตควรมีพรมแดนร่วมกันกับเขตถัดไป) (๒) ความสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์ของละแวกใกล้เคียงหรือชุมชนในท้องถิ่นจะได้รับการเคารพใน ลักษณะที่ลดการแบ่งส่วน (๓) ความสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์ของเมืองจะต้องได้รับการเคารพใน ลักษณะที่ลดการแบ่งส่วน (๔) ขอบเขตที่ระบุได้ง่ายซึ่งเป็นไปตามอุปสรรคตามธรรมชาติหรือเทียม (แม่น้ำถนนทางหลวงทางรถไฟ ฯลฯ) และ (๕) เส้นจะต้องถูกวาดขึ้นเพื่อส่งเสริมความกะทัดรัดทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ห้ามมิให้มีการกำหนดขอบเขตเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนหรือเลือกปฏิบัติต่อพรรคการเมือง

### คณะผู้บังคับบัญชาของเราจะแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับการกำหนดเขตใหม่อย่างไร

คณะผู้บังคับบัญชาของเราจะติดต่อสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่กระบวนการกำหนดเขตใหม่ นอกจากนี้เราจะพยายามโดยสุจริตในการแจ้งกลุ่มชุมชนประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการกำหนดเขตใหม่ สาธารณะของเรา [hearings] [or] [workshops] จะให้บริการในภาษาที่เกี่ยวข้องหากผู้อยู่อาศัยส่งคำขอล่วงหน้า คณะผู้บังคับบัญชาของเราจะแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับการกำหนดเขตใหม่ [hearings] [or] [workshops] โฟสต์แผนที่ออนไลน์ก่อนนำไปใช้และสร้างหน้าเว็บเฉพาะสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดเขตใหม่

### จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

คำคอมมิชชันการจัดสรรใหม่ของเราจะถูกระงับ [hearings] หรือ [workshops] เพื่อรับข้อมูลสาธารณะว่าควรลากเส้นเขต เหล่า [hearings] หรือ [workshops] จะจัดขึ้นใน:

[Date, location, time]

คุณยังสามารถส่งความคิดเห็นสาธารณะรวมถึงแผนที่ฉบับร่างที่แนะนำโดยส่งอีเมลไปที่ [email]

### จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

มณฑลมีหน้าเว็บเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดเขตใหม่ของมณฑลที่นี่: [link]